

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện  
và triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ**

Ngày 20/7/2021 UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp và kết luận như sau:

Dịch COVID-19 ở nước ta đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Ở một số tỉnh phía Bắc cũng đang có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh như thành phố Hà Nội. Ở tỉnh ta trong tháng 7/2021 đã ghi nhận 03 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là các trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy trong thời gian tới khi có nhiều người từ các tỉnh, thành đang có dịch bệnh bùng phát trở về địa phương, thì có nguy cơ lớn bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Ngày 01/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 07/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng các quy định, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19, luôn nêu cao ý thức cảnh giác, ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là thông điệp “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phải thường xuyên cập nhật, thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác, kịp thời

về tình hình diễn biến của dịch COVID-19; chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng, tiếp âm và tuyên truyền kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

2. Các xã, thị trấn theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly và theo dõi y tế tại gia đình (kể cả các trường hợp sau thời gian cách ly tập trung); tăng cường hoạt động và vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; phát huy vai trò của đồng chí Bí thư, Trưởng xóm. Tổ COVID-19 cộng đồng cùng với các đoàn thể của xóm thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để điều tra nắm bắt thông tin của tất cả các trường hợp vừa về, sắp về địa phương từ các vùng có dịch (kể cả trường hợp nhập cảnh) để yêu cầu khai báo y tế và cách ly kịp thời; đồng thời vận động, hướng dẫn người dân tuân thủ thực hiện đúng các biện pháp chủ động phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư, Trưởng xóm tổ chức ký cam kết với từng hộ dân về việc chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện khai báo y tế đúng quy định...

3. Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác truy vết thân tộc các đối tượng có liên quan đến các ca bệnh để phân loại và thực hiện cách ly kịp thời, quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu trên địa bàn; tăng cường kiểm tra lưu động để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông về địa bàn huyện để sàng lọc, phân loại đối tượng và bắt buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đối với những người về địa phương từ các tỉnh đang có dịch bệnh bùng phát thì bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính (kết quả test nhanh âm tính hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h).

#### 4. Trung tâm Y tế, phòng Y tế:

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức thực hiện tốt biện pháp xét nghiệm và cách ly đối với những người vừa về địa phương từ các tỉnh có dịch; biện pháp xét nghiệm, cách ly, điều trị đối với những người có triệu chứng liên quan đến COVID-19 và các trường hợp khác từ tỉnh ngoài trở về địa phương:

+ Đối với những người từ vùng có dịch diễn biến phức tạp về địa phương (bao gồm các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội): bắt buộc phải cách ly tập trung, sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì về cách ly y tế 14 ngày tại nhà; nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

+ Đối với những trường hợp khác từ tỉnh ngoài (không phải các địa phương đang có dịch bệnh bùng phát) thì bắt buộc phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện hoặc các Trạm y tế xã để xét nghiệm test nhanh COVID-19; nếu kết quả test nhanh âm tính thì cho về gia đình và cam kết tự theo dõi sức khỏe tại gia đình, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; nếu kết quả test nhanh dương tính thì đưa vào cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR.

- Triển khai và tổ chức tốt đợt tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện. Đảm bảo tiêm đúng tiến độ, đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo an toàn sau tiêm.

- Chủ động rà soát và đề xuất vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng công tác phòng chống dịch trong từng tình huống diễn biến dịch bệnh.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng phương án đáp ứng y tế trong tình huống dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện; tham mưu phương án cách ly y tế tập trung cho hàng nghìn người và phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến để điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19.

#### 5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Tiếp tục chủ trì quản lý, điều hành khu cách ly y tế tập trung tại khu du lịch Thịnh Long theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng phương án mở rộng khu vực cách ly y tế tập trung cho hàng nghìn người và phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến.

6. Kể từ 0h ngày 22/7/2021 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đi ra tỉnh ngoài, nhất là đến các địa phương đang có dịch bùng phát. Trừ trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc có công việc hết sức cần thiết. Trường hợp bắt buộc phải đi ra tỉnh ngoài thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai việc thống kê, lập danh sách, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần nhóm đối tượng nào dễ xác định thì lập hồ sơ trước; đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Chậm nhất đến 15h ngày 28/7/2021 các địa phương, đơn vị phải có hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho ít nhất một nhóm đối tượng gửi về các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để thẩm định.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công các đồng chí: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhóm đối tượng và các địa phương, đơn vị, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ công tác phòng chống dịch của huyện và để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

9. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, tập trung cao chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; thành lập đoàn để tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kịp thời,

hiệu quả các nội dung công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10. Đề nghị UBMTTQ huyện, UBMTTQ các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động Hội viên, Đoàn viên và toàn thể nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động bố trí và huy động các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương và tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung trên; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước Chủ tịch UBND huyện./.

**Nơi nhận:**

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; (đề b/c)
- Ban TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Huyền**